

*
Số 03 -HD/ĐU

HƯỚNG DẪN
thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 50-NQ/TW,
Nghị quyết số 58/NQ-CP, Kế hoạch số 379-KH/TU về định hướng
thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng,
hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

Căn cứ Hướng dẫn số 100-HD/BTGTU về việc thực hiện Kế hoạch 379-DH/TU ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động trong nhận thức và hành động về tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng to lớn của hoạt động kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế văn hóa – xã hội đi đôi với khắc phục hiệu quả những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030.

- Nêu bật quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố nói riêng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn; gắn tiếp tục thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế thích ứng với những thay đổi của kinh tế khu vực và thế giới; nắm bắt kịp thời những xu thế mới về hợp tác đầu tư nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.

- Phát huy tính năng động, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết số 50-

NQ/TW), Kế hoạch số 379-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2030.

II. Nội dung, hình thức thực hiện

1. Nội dung

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 50-NQ/TW, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 379-KH/TU về định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Đảng về vị trí, vai trò của đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế; tập trung các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài từ nay đến năm 2030, trong đó chú ý tập trung vào các nội dung sau:

+ Các cấp chính quyền thực hiện nghiêm pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, không để phát sinh khiếu kiện, tranh chấp quốc tế xảy ra.

+ Chấn chỉnh công tác quản lý, triển khai dự án đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, phù hợp quy hoạch, theo đúng các tiêu chí lựa chọn, sàng lọc dự án... Bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi, chấm dứt hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan tới đầu tư nước ngoài. Xử lý dứt điểm các dự án gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nhiều năm, dự án không thực hiện đúng cam kết. Phòng ngừa, giải quyết sớm, có hiệu quả các tranh chấp liên quan đến đầu tư nước ngoài.

+ Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và thống nhất một đầu mối đáp ứng yêu cầu quản lý.

+ Chú trọng nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài phù hợp với những yêu cầu, nhiệm vụ mới về quản lý đầu tư nước ngoài.

+ Quá trình hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia về đầu tư đồng bộ, liên thông với các lĩnh vực lao động, đất đai, thuế, hải quan, tín dụng, ngoại hối... và các địa phương. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế.

+ Phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bình chọn, vinh danh các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; định kỳ bình chọn, vinh danh các nhà đầu tư nước ngoài tiêu biểu.

- Phổ biến rộng rãi yêu cầu thực hiện nghiêm, công khai, minh bạch trong công tác đăng ký đầu tư, thẩm định các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án có yếu tố nước ngoài; việc kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ theo quy định của pháp luật nhằm phát hiện và kết quả xử lý những vi phạm, hướng khắc phục hạn chế của hoạt động đầu tư nước ngoài ở tất cả các ngành, lĩnh vực.

- Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong việc tìm tòi, nghiên cứu phát huy thế mạnh của địa phương để thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực phù hợp; nêu rõ công tác thu hút đầu tư nước ngoài sẽ trở thành một trong các thước đo đánh giá năng lực và trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời là chỉ số đánh giá xếp hạng hiệu quả đầu tư nước ngoài của địa phương.

2. Hình thức thực hiện

- Đưa nội dung quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 379-KH/TU vào sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị hoặc bằng các phương thức phù hợp đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị.

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền về Nghị quyết số 50-NQ/TW, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 379-KH/TU về định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Đảng bộ, Chi bộ cơ sở,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Huỳnh Long

